

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายเบ้า อนันตศิลป์	ประธานสภา อบต.อิเซ	เบ้า อนันตศิลป์
2	นายนิรันดร์ ภูมิลำ	รองประธานสภา อบต.อิเซ	นิรันดร์ ภูมิลำ
3	นางพนมพร ดีใจ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1	พนมพร ดีใจ
4	นายสมปอง พงษาปาน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2	สมปอง พงษาปาน
5	นายเทวา บัวศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4	เทวา บัวศรี
6	นายกำน ศรุษศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5	กำน ศรุษศรี
7	นายอภิรักษ์ ชัยศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7	อภิรักษ์ ชัยศรี
8	นายสมชาย ไชยบุตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8	สมชาย ไชยบุตร
9	นายวิเศษ เทียมไสย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9	วิเศษ เทียมไสย
10	นายดาวิน อินตะนัย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10	ดาวิน อินตะนัย
11	นายบุญเลิศ สมบัติ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11	บุญเลิศ สมบัติ
12	นายถาวร แพงยา	เลขานุการสภา อบต.อิเซ	ถาวร แพงยา

ผู้มาประชุม 12 คน
ผู้ลาประชุม - คน
ผู้ขาดประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุวรรณ โสดา	นายก อบต.อีเซ	สุวรรณ โสดา	
2	นายวีระศักดิ์ ภาชี	รองนายก อบต.อีเซ	วีระศักดิ์ ภาชี	
3	นายสุรินทร์ ทักซิณ	รองนายก อบต.อีเซ	สุรินทร์ ทักซิณ	
4	นายสุนทร วงศ์คำจันทร์	เลขานุการนายกฯ	สุนทร วงศ์คำจันทร์	
5	นายอาทิตย์ คำเนา	รองปลัด	อาทิตย์ คำเนา	
6	นางพรเพ็ญ พลรัมย์	หัวหน้าสำนักปลัด	พรเพ็ญ พลรัมย์	
7	จำเอกประชาธิปไตย ถาวร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ประชาธิปไตย ถาวร	
8	พันจำเอกธีระวัตร ประชากุล	นักจัดการงานทั่วไป	ธีระวัตร ประชากุล	
9	นางสาวจุฬาพันธ์ ทรัพย์มาก	นักพัฒนาชุมชน	จุฬาพันธ์ ทรัพย์มาก	
10	นางสาวศรีัญญา จันดำ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ศรีัญญา จันดำ	
11.	นายเอกชัย รักษาคุณ	นายช่างโยธา	เอกชัย รักษาคุณ	
12	นายศรชัย เศรษฐศรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	ศรชัย เศรษฐศรี	
13	นางสาวรุจิราพร साแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	รุจิราพร साแก้ว	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น

การดำเนินการก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ

นายถาวร แพงยา เลขาธิการสภา อบต.อีเซ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ประกอบมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 จึงกำหนด สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2567

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 เริ่มวันที่ 15-29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และได้ดำเนินการนัดประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันที่ บัดนี้ ถึงเวลาเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านฝ่ายบริหาร ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ผมขอเริ่มประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

-ขอบคุณทุกทางฝ่ายบริหาร ที่นำคณะสมาชิกเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน หวังว่าท่านผู้เข้าศึกษาดูงานคงได้รับความรู้และนำมาพัฒนาองค์กรและปรับใช้ในการทำงาน

นายสุวรรณ โสตา
นายก อบต.อีเซ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ และท่านรองนายกท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนพนักงาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

- การไปศึกษาดูงานฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องประจำปี 2567 ได้ประสบการณ์เนื้องานต่างๆ ที่เข้าดูงาน ได้เรียนรู้เพื่อการนำความรู้มาพัฒนาตำบลของเรา

- ชาวดีแห่งจังหวัดศรีสะเกษได้รับยกเป็นเมืองรองแห่งการท่องเที่ยวที่จะพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วัดไตรสามัคคีที่อยู่ในเขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณก็ได้เป็นสถานที่ที่มีพี่น้องมาเที่ยวเป็นจำนวนมากทางส่วนราชการจึงมองเห็นการคมนาคมจะมีการขยายช่องทางจราจรเป็นสี่ช่องจราจรจากสี่ช่องมาถึงอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

-การให้กำลังใจจิตอาสาพี่น้องในตำบลของเราทุกวันนี้มีกิจกรรมเยอะ เราก็ต้องให้กำลังใจกัน

-งานในอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณงานประเพณี บุญข้าวจี มหัทศจรยย์ของดี โพธิ์ศรีสุวรรณ เริ่ม 29 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 มีนาคม มีกิจกรรมหลายอย่างมากมาย

-ช่วงนี้ก็มีโครงการทำถนนหินคลุกเส้นจากหมู่ที่ 9 ไปหมู่ที่ 3 และจากหมู่ที่ 10 ไปวัดป่าเวฟุวัน อยู่ระหว่างการดำเนินการ นำเรียนในเบื้องต้นว่าการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นจากหมู่ที่ 9 ไปหมู่ที่ 3 ก็เจอปัญหาหลายอย่างแต่ก็แก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าหินคลุกเสร็จก็จะขของประมาณในการทำถนนคอนกรีตให้ได้ 5 เมตร และก็เชื่อมต่อที่บ้านหนองฮุมาลานพระใหญ่

- ถนนจาก หมู่ที่ 10 ไปวัดป่าเวฟุวัน เส้นนั้นเรียบร้อยดี มีการทำความสะอาดสองข้างทาง

- ชาวในเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปี 2567 งบประมาณอยู่ที่ 12 ล้าน ที่ชัดเจนคือเส้นลาดยางทับคอนกรีตจากบ้านอีเซ หมู่ที่ 7 ไปบ้านพระ บ้านหนองจมะ ได้แน่นอน ส่วนโครงการอื่น ๆ ก็รอดิตตามกันต่อไป

- โครงการตามข้อบัญญัติ และการจ่ายเงินสะสมก็อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
- เดือนเมษายนก็จะสุกกิจกรรมงานวันกัตถุญญ์ผู้สูงอายุสิ้นเดือนมีนาคมก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนและปัญหาที่ตามมาคือความแห้งแล้งและที่ตามมาคืออัคคีภัยก็เป็นห่วงชุมชนของเรา ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบกัน
- เรื่องยาเสพติดเริ่มเข้ามาในพื้นที่ตำบลอีเซ โดยเฉพาะสารตั้งต้น จำพวกกระท่อม กัญชา ใ้บบอกเตือนลูกหลานเราห่างไกลสิ่งเหล่านี้
- อบต.อีเซ ได้ของบประมาณ การจัดตั้งกล้อง CCTV ถ้าได้รับจัดสรรก็จะอยู่ในงบประมาณ 2568 ซึ่งทาง อบต.อีเซ ขอไปทุกหมู่

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง

นายถาวร แพงยา
เลขานุการสภา อบต.อีเซ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาฯ และได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 33 วรรคสอง กล่าวว่า การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ตามที่ส่งเอกสารให้ท่านสมาชิกตามระเบียบฯ การประชุม ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม หากจะมีการแก้ไขขอเสนอได้ครับ

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีผมจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่ารับรองรายงานการประชุมสภาฯ โดยขอให้ท่านสมาชิกยกมือขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 กรุณายกมือขึ้น ขอเชิญเลขานุการฯ ตรวจสอบองค์ประชุม และแจ้งมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม	สมาชิกในสภาฯ 12 ท่าน -รับรอง 11 เสียง -ไม่รับรอง - เสียง -งดออกเสียง 1 เสียง
นายบัว อนันตศิลป์ ประธานสภา อบต.อีเซ	ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ครั้งนี้ มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 ที่ประชุม	เรื่องกระทู้ถาม -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 ที่ประชุม	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องที่เสนอใหม่ 5.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นายบัว อนันตศิลป์ ประธานสภา อบต.อีเซ	เชิญฝ่ายบริหารครับ
นายสุพรรณ โสดา นายก อบต.อีเซ	เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุพรรณ โสดา ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลอีเซ ในการเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข เพิ่มเติมถึง มาตรา 58 บัญญัติว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา 58/5 บัญญัติว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล

นายสุวรรณ โสตา ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอีเซ ได้แกลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลอีเซ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคมพ.ศ. 2565
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข เพิ่มเติม
มาตรา 58/5 กำหนดให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตาม นโยบายที่ได้แกลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และให้รายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วัตถุประสงค์

1. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แกลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภา
ท้องถิ่นและประชาชนทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้
2. เพื่อรายงานการ รับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ให้สภาท้องถิ่นและ
ประชาชนทราบ
3. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้

ส่วนที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ และประชาชนตำบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 58/5 กำหนดให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แกลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และให้
ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลด้วย นั้น

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาก็คือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระผมและคณะ
ผู้บริหารได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากที่สุด และให้พี่น้องประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุดจากการบริหารงาน ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ ภายได้ข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน ซึ่ง
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้เข้ามาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง
โดยในการแก้ไข้ปัญหาเราจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลส่วนใหญ่มากที่สุด ใน
โอกาสนี้กระผม ขอรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ดังนี้

1. นโยบายสร้างงาน ประสานงบประมาณ เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว

โดยดำเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ประสานของงบประมาณขุดถนนเฉพาะกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จำนวน 14 โครงการ งบประมาณรวม 31,669,000 บาท

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอในระบบ e - Budgeting จำนวน 5 โครงการ
งบประมาณรวม 12,442,000 บาท (*รายละเอียดโครงการรอใบจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

โครงการที่ได้ประสานของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และได้
ดำเนินการแล้ว จำนวน 4 โครงการ รวมงบประมาณ 6,415,700 บาท ดังนี้

1. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการการปูผิวทาง Asphaltic Concrete
(ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.215-003 บ้านแสง หมู่ที่ 1 - บ้าน
ห้องเปื่อย หมู่ที่ 8 ตำบลอิเซ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,080.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร รวม ระยะทางในการดำเนินงาน ทั้งสิ้น
2,080.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,320.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร
ส่วนตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 2,088,000.00 บาท

2. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการการปูผิวทาง Asphaltic Concrete
(ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 215-001 บ้านหนองหนัก หมู่ที่ 6
- บ้านแสง หมู่ที่ 1 ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร
รวมระยะทางในการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 2,350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 9,400.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรี
สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 3,450,000.00 บาท

3. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการการปูผิวทาง Asphaltic Concrete
(ปูบน Tack Coat) รหัสสายทาง - บ้านหนองหนัก หมู่ที่ 6 ตำบลอิเซ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 840.00 หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร
รวมระยะทางในการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 840 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,360
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณ 859,000.00 บาท

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณ 18,700.00 บาท

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบกลาง ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัยหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ปี 2566 จำนวน 2 โครงการ รวม
งบประมาณ 854,000.00 บาท

1. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านน้อยดงเมือง หมู่ที่ 9 - บ้านหนองฮู หมู่ที่ 3
งบประมาณ 489,000.00 บาท

5. ก่อสร้างถนนดินจากทิศใต้วัดบ้านแสงไปโนนบ้านเก่า งบประมาณ 156,000 บาท
6. ก่อสร้างถนนดินจากบ้านนายสุระพงษ์ไปทางปู่ตา งบประมาณ 360,000 บาท
7. ก่อสร้างรางระบายน้ำตามแนวถนนเส้นกลางหมู่บ้านทางทิศตะวันออกไปตะวันตก และตามซอยในหมู่บ้านอีเซใต้ งบประมาณ 243,000 บาท
8. ขยายเขตไฟฟ้าจากนางทองหัน ถึงบ้านนายถนอม ทองสำแดง งบประมาณ 100,000 บาท
9. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประปาบ้านแสง (บริเวณทิศเหนือวัดบ้านแสง) ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 260,785 บาท

5. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา และเยาวชน

5.1 ได้พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

- สนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอีเซ ทั้ง 3 ศูนย์ และนักเรียน ร.ร.บ้านอีเซ ครูราษฎร์วิทยา และ ร.ร.เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ เป็นเงินรวม 726,600.00 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาท)

- สนับสนุนอาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอีเซ ทั้ง 3 ศูนย์ และนักเรียน ร.ร.บ้านอีเซ ครูราษฎร์วิทยา และ ร.ร.เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ เป็นเงินรวม 538,720.00 (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาท)

5.2 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา หรือกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างคนที่มีระเบียบวินัย และมีความสามัคคี

- ได้จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน และสถานศึกษา

- โครงการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลอีเซ ด้านกีฬาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5.3 ส่งเสริม และ สนับสนุนเด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วม และบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566, การปลูกต้นไม้ ตามกิจกรรม โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน, และกิจกรรมเนื่องใน "วันเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Day)"

6. นโยบายด้านการทำนุบำรุงพระศาสนา รักษาจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ช่วยทำนุบำรุงรักษาให้ดำรงอยู่สืบไป รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้รุ่นหลานได้ปฏิบัติสืบต่อกันจนเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าและคู่ควรที่ต้องร่วมกันรักษาให้คงอยู่ โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

- การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
- การจัดงานบุญบั้งไฟ

7. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ได้น้อมนำหลักปรัชญาทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดผล เพื่อให้เกิดความผาสุกในชุมชน โดยดำเนินการ ดังนี้

- ช่วยเหลือ เยียวยาและสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย

9. นโยบายด้านการพัฒนางานสาธารณสุข การป้องกันควบคุมโรค และยาเสพติด ได้ส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคและป้องกันหรือแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสาธารณสุขดี มีประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรค และการสร้างสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด จึงดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้

- ได้ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานสาธารณสุข งานสุขอนามัย งานเครือข่าย ด้าน สุขภาพให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ได้ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ

- ได้พัฒนางาน และเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ตลอดจนบูรณาการในการทำงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรค และแก้ไขปัญหาสารเสพติดการณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคมยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้
2. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนา และทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือ แก้ไขปัญหา เป็นไป อย่างล่าช้า

ส่วนที่ 3
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ โดยส่วนการคลังได้แสดงบัญชีรายละเอียด รายรับจริง - รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) เพื่อให้ประชาชนทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ดังนี้

บัญชีรายละเอียดรายรับ

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	+	-
รายรับ				
ก. รายได้จัดเก็บเอง				
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	
1.2 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	77,052.55	-	22,947.45
1.3 ภาษีป้าย	50,000.00	49,461.10	-	538.90
1.4 อากรฆ่าสัตว์	-	-	-	-
รวม	150,000.00	126,513.65	-	23,486.35
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต				
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	29.10	-	970.90
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	1,500.00	-	500.00
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	613.00	-	387.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	20.00	+	20.00
2.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	780.00	-	1,600.00
2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	400.00	-	1,600.00
2.7 ค่าปรับผิดสัญญา	20,000.00	113,100.00	+	93,100.00
2.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	5,400.00	+	3,400.00
2.9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	950.00	420.00	-	530.00
2.10 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	50.00	50.00		0.00
รวม	30,000.00	122,312.10	+	92,312.10

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	+	
			-	
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	100,000.00	101,000.89	+	1,000.89
รวม	100,000.00	101,000.89	+	1,000.89
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	260,000.00	375,445.00	+	115,445.00
4.2 รายได้จากประปา	260,000.00	375,445.00	+	115,445.00
รวม				
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
5.1 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	30,000.00	49,000.00	+	19,000.00
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	60,000.00	1,700.00	-	58,300.00
5.3 เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	40,000.00	0.00	-	40,000.00
5.4 เงินที่มีผู้อุทิศให้	1,000.00	115.16	-	884.84
รวม	131,000.00	50,815.16	-	80,184.84
6.หมวดรายได้จากทุน				
6.1 รายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00		10,000.00
รวม	10,000.00	0.00		10,000.00

ข.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

7.หมวดภาษีจัดสรร				
7.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,500,00.00	1,675,766.26	+	175,766.26
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	11,000,000.00	11,838,825.09	+	838,825.09
7.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,000.00	22,761.25	+	2,761.25
7.4 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	31.00	+	31.00
7.5 ภาษีสรรพสามิต	2,600,000.00	1,815,244.52	-	784,755.48
7.6 ค่าภาคหลวงแร่	20,000.00	20,467.83	+	467.83
7.7 ค่าภาคปิโตรเลียม	20,000.00	26,624.69	+	6,627.69
7.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	250,000.00	331,624.00	+	71,624.00

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง		
			+	-
7.9 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	200,00.00	355,639.43	+	155,639.43
7.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4,000.00	0.00	-	4,000.00
7.11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	5,000.00	145.50	-	4,854.50
รวม	15,619,000.00	16,077,098.57	+	458,098.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,500,000.00	13,463,716.92	-	36,283.08
รวม	13,500,000.00	13,463,716.92	-	36,283.08
รวมรายรับทั้งสิ้น	29,800,000.00	30,316,902.29	+	516,902.29

บัญชีรายละเอียดรายจ่าย

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
รายจ่ายตามงบประมาณ		
1.รายจ่ายงบกลาง	7,139,374.00	7,051,483.00
2.รายจ่ายงบบุคลากร	9,223,105.00	9,198,624.19
3.รายจ่ายงบดำเนินงาน	7,952,086.00	7,042,620.27
4.รายจ่ายงบลงทุน	3,737,050.00	1,952,470.00
5.รายจ่ายงบเงินอุดหนุน	1,718,385.00	1,711,852.19
6.รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	29,800,000.00	26,957,049.65

จากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ บางครั้งก็มีปัญหา และอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ระเบียบข้อกฎหมาย จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ได้ทั้งหมด รวมทั้งไม่สามารถแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และกำลังใจจากพี่น้องประชาชนตลอดจน ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมผู้บริหาร กระผมและคณะ ผู้บริหาร พร้อมทั้งทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังและความสามารถ เพื่อความสุขของพี่น้อง ประชาชนชาวตำบลอีเซ และสร้างตำบลอีเซให้เป็น ตำบลที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืนตลอดไป ขอขอบคุณครับ

สุวรรณ โสตา
(นายสุวรรณ โสตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

เชิญฝ่ายบริหารครับ

นายสุวรรณ โสตา
นายก อบต.อีเซ

มอบให้ จำเอกประชาธิปไตย นักรวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ครับ

จำเอกประชาธิปไตย
นักรวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ท่านรองนายก คณะผู้บริหาร เรียนท่านรองปลัดหัวหน้า ส่วนราชการและพนักงานทุกท่าน ผมจำเอกประชาธิปไตย นักรวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีตั้งนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร จัดการองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.อีเซ

"อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมความรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีความสุข"

ข. พันธกิจ ของอบต.อีเซ

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชน
2. ส่งเสริมการศึกษา
3. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
6. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาฝีมือแรงงาน
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
8. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ผู้มีอิทธิพล

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.อีเซ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์ : การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง
2. การพัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ
3. การพัฒนาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา การบริการทางสังคมและการประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญาในการประกอบอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
2. การพัฒนางานสวัสดิการสังคม
3. การพัฒนางานการศึกษาและนันทนาการ
4. การพัฒนาการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมสงบสุข ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้และปลอดภัยเสพติด

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน
2. การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ : มีแผนการบริหารจัดการน้ำที่ดี ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค และทำเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงรวมทั้งพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสร้างรายได้

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
2. การพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการลงทุน
3. การพัฒนาพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ : พัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดมลพิษและมีความสมดุลอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาการส่งเสริมการทำนุบำรุงพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ง. การวางแผน

อบต.อีเซ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป อบต.อีเซ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตาม แผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570) (รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ)

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.อีเซ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 57 โครงการ งบประมาณ 4,130,348.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ 13 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,270,785.00 บาท
 2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมด้านชีวิต โครงการ 18 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 950,600 บาท
 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบ โครงการ 10 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 229,513.00 บาท
 4. การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว โครงการ 1 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 0.00 บาท
 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและท่องเที่ยว โครงการ 6 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 104,450.00 บาท
 6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ 9 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 575,000.00 บาท
- (รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ)

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.อีเซ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผูกพัน/ ลงนามในสัญญา 41 โครงการ จำนวนเงิน 4,081,248.19 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 3,838,848.19 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน	9	2,265,358.19	8	2,022,958.19
การพัฒนาäänงานส่งเสริมäänชีวิต	13	915,664.00	13	915,664.00
การพัฒนาäänการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบ	8	228,763.00	8	228,763.00
การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	0	0.00	0	0.00
การพัฒนาäänการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและท่องเที่ยว	3	98,294.00	3	98,294.00
การพัฒนาäänศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	573,169.00	8	573,169.00
รวม	41	4,081,248.19	40	3,838,848.19

*รายละเอียดโครงการในข้อมูลัญติงงบประมาณ อบต.อีเซ ที่มีการก่่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา (รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์

1.การพัฒนาäänการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
แผนงานการดำเนินงานทั้งหมด จำนวน 32 โครงการ งบประมาณ 2,835,000.00 บาท
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 229,513.00 บาท
ลงนามสัญญา จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 228,763.00 บาท
เบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 228,763.00 บาท

ยุทธศาสตร์

2.การพัฒนาäänการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการดำเนินงานทั้งหมด จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 2,38,000.00 บาท
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 104,450.00 บาท
ลงนามสัญญา จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 98,294.00 บาท
เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 98,294.00 บาท

ยุทธศาสตร์

3.การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานการดำเนินงานทั้งหมด	จำนวน 16 โครงการ	งบประมาณ 3,010,000.00 บาท
อนุมัติงบประมาณ	จำนวน 1 โครงการ	งบประมาณ 0.00 บาท
ลงนามสัญญา	จำนวน 3 โครงการ	งบประมาณ 98,294.00 บาท
เบิกจ่าย	จำนวน 3 โครงการ	งบประมาณ 98,294.00 บาท

ยุทธศาสตร์

4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการดำเนินงานทั้งหมด	จำนวน 48 โครงการ	งบประมาณ 99,015,900.00 บาท
อนุมัติงบประมาณ	จำนวน 13 โครงการ	งบประมาณ 2,270,785.00 บาท
ลงนามสัญญา	จำนวน 9 โครงการ	งบประมาณ 2,265,358.19 บาท
เบิกจ่าย	จำนวน 8 โครงการ	งบประมาณ 2,022,958.19 บาท

ยุทธศาสตร์

5.การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการดำเนินงานทั้งหมด	จำนวน 49 โครงการ	งบประมาณ 11,392,000.00 บาท
อนุมัติงบประมาณ	จำนวน 18 โครงการ	งบประมาณ 950,600.00 บาท
ลงนามสัญญา	จำนวน 13 โครงการ	งบประมาณ 915,664.00 บาท
เบิกจ่าย	จำนวน 13 โครงการ	งบประมาณ 915,664.00 บาท

ยุทธศาสตร์

6.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการดำเนินงานทั้งหมด	จำนวน 11 โครงการ	งบประมาณ 630,000.00 บาท
อนุมัติงบประมาณ	จำนวน 9 โครงการ	งบประมาณ 575,000.00 บาท
ลงนามสัญญา	จำนวน 8 โครงการ	งบประมาณ 573,169.00 บาท
เบิกจ่าย	จำนวน 8 โครงการ	งบประมาณ 573,169.00 บาท

รวม

แผนงานการดำเนินงานทั้งหมด	จำนวน 191 โครงการ	งบประมาณ 119,262,900.00 บาท
อนุมัติงบประมาณ	จำนวน 57 โครงการ	งบประมาณ 4,130,348.00 บาท
ลงนามสัญญา	จำนวน 41 โครงการ	งบประมาณ 4,081,248.19 บาท
เบิกจ่าย	จำนวน 40 โครงการ	งบประมาณ 3,838,848.19 บาท

ข. ผลการดำเนินงาน

อบต.อีเซ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2566 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเอืเซ อำเภอโพนศรีสุพรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเอืเซ อำเภอโพนศรีสุพรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ในงานบริการ 4 ด้าน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการให้บริการร้อยละ 95.22 แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเอืเซ ว่าด้วยการบริหารองค์กรชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ความพร้อมมีความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอันดี สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ POSDCORB ใน 7 ขั้นตอน สำหรับแต่ละด้าน พบว่างานบริการ 4 ด้าน พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 95.22 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจสูง ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเอืเซได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษทรัพย์ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสรุป องค์การบริหารส่วนตำบลเอืเซ มีศักยภาพสูงในการบริการประชาชน ดังนั้นควรรักษา ระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรตลอดไป และที่สำคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อ ยกกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินที่พบว่า

1) ผลงานในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเอืเซ ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้ การให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การจัดทำแผน การแข่งขันกีฬา และงานประเพณี งานบุญประจำปีและการบริการของเจ้าหน้าที่

2) สิ่งที่ต้องปรับปรุง

2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (ด้านโยธา)

1. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ความทั่วถึง การใช้งาน) หลอดไฟฟ้าส่องสว่างที่สาธารณะ ยังไม่ทั่วถึงมี หลอดไฟชำรุด ควรมีการตรวจเช็คอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2. ถนนตามเส้นทางขององค์การบริหารส่วนตำบลเอืเซ หลายสายชำรุด ควรมีงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุง ทุกปีเพื่อจะคงสภาพให้ใช้งานได้นาน ๆ

3. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและให้ทั่วถึง

4. ซ่อมแซมถนน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเอืเซ และเพิ่มท่อระบายภายในหมู่บ้าน

2.2 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ มีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลอีเซ กลุ่มผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภายในตำบลและมีการส่งเสริมอบรมการย้อมผ้าด้วยเปลือกไม้มะดันในการสร้างรายได้ให้ประชาชนภายในหมู่บ้านตำบลอีเซ

2.3 ด้านการศึกษา

อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เพิ่มปริมาณของเล่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งบุคลากรทางการศึกษาและครูไปอบรมอยู่เสมอ ๆ เพื่อนำความรู้มาสอนเด็ก ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น ๆ ไป

2.4 ด้านเงินรายได้หรือภาษี

อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีต่าง ๆ ให้กับประชาชนในเขตตำบลอีเซ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการออกเก็บภาษีภายในตำบลและหมู่บ้าน

2.5 ด้านสาธารณสุข

1. การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ควรเพิ่มจำนวนครั้งในการดำเนินการ
2. ให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บขยะที่ถูกต้องให้ชาวบ้าน และอยากให้รณรงค์ ให้ความรู้การเก็บขยะ การแยกขยะแห้ง ขยะเปียก หรือมีถังขยะแยกประเภทแจกตามหมู่บ้านภายในตำบลอีเซ

3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

- 3.1 จัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขโรคให้มากขึ้น โดยเฉพาะงบบ่มแซมถนนภายในหมู่บ้านตำบลอีเซ ตามชอกชอยในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

- 3.2 ควรมีการวางแผนพัฒนาให้บริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ

- 3.3 ต้องการให้ผู้บริหารท้องถิ่นพนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ลงพื้นที่เพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนให้ทั่วถึง ความเป็นกันเอง เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างบูรณาการ

- 3.4 การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือด้านการเกษตร เช่น งบประมาณช่วยเหลือภัยแล้ง และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรีและครอบครัว

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

ธันวาคม 2566

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมีสมาชิกท่านไหนจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ และไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่ม

5.3 กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ร่วมพิจารณาในวันนี้ และมอบหมายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ดำเนินการและเป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดต่อที่ประชุมต่อไป

นายถาวร พงษ์ยา
เลขานุการสภา อบต.อีเซ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2552 มาตรา 53 วรรคแรก กำหนดในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัยวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และวรรคสี่กำหนดว่าสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 11 (3) กล่าวว่าสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กบให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดกี่วัน และข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมมีท่านใดสงสัยหรือเปล่าครับ

ที่ประชุม

รับทราบ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามขอเชิญสมาชิกเสนอสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2567
ครับ

นายนิรันตร์ ภูมิลำ
รองประธานสภา อบต.อีเซ

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2567
กำหนด 4 สมัย

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ขอผู้รับรองครับ
ผู้รับรอง

- 1.นายดาวิน อินตะนัย ส.อบต.หมู่ที่ 10
- 2.นายเทวา บัวศรี ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเพิ่มเติม

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 12 ท่าน เข้าประชุม 12 ท่าน
ไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมถือว่าที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.
2567 จำนวน 4 สมัย

ที่ประชุม

รับทราบ

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ต่อไปเชิญที่ประชุมกำหนดระยะเวลาของสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2567 และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2568 เชิญครับ

นางพนมพร ดีใจ
ส.อบต. หมู่ที่ 1

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางพนมพร ดีใจ ส.อบต หมู่ที่ 1 ดิฉันขอเสนอระยะเวลาของ
สมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2567 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของ
ปี พ.ศ.2567 เริ่มวันที่ 15-29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดังนี้

วันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

- สมัยสามัญสมัยที่ 1 เริ่มวันที่ 15-29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีกำหนด 15 วัน
- สมัยสามัญสมัยที่ 2 เริ่มวันที่ 15-29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 มีกำหนด 15 วัน
- สมัยสามัญสมัยที่ 3 เริ่มวันที่ 10-25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 มีกำหนด 15 วัน
- สมัยสามัญสมัยที่ 4 เริ่มวันที่ 15-29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 มีกำหนด 15 วัน

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2568 เริ่มวันที่ 14-28
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ขอผู้รับรองครับ

ผู้รับรอง

1.นายบุญเลิศ สมบัติ ส.อบต.หมู่ที่ 11

2.นายสมปอง พงษาปาน ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 12 ท่าน เข้าประชุม 12 ท่าน และไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมถือว่าที่ประชุมมีมติ กำหนดระยะเวลาของสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2567 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2568

วันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

- สมัยสามัญสมัยที่ 1 เริ่มวันที่ 15-29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีกำหนด 15 วัน
- สมัยสามัญสมัยที่ 2 เริ่มวันที่ 15-29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 มีกำหนด 15 วัน
- สมัยสามัญสมัยที่ 3 เริ่มวันที่ 10-25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 มีกำหนด 15 วัน
- สมัยสามัญสมัยที่ 4 เริ่มวันที่ 15-29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 มีกำหนด 15 วัน

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2568 เริ่มวันที่ 14-28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ที่ประชุม

รับทราบ

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.10 น. แล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 30 จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา 13.30 น.

ที่ประชุม

รับทราบ

ประชุมต่อเวลา 13.30

5.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน

5.4.1 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโต๊ะประชุมโล่ง จำนวน 4 ตัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะประชุมโล่ง เป็นเงิน 11,200 บาท

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ ครับ

นายสุวรรณ โสคา
นายก อบต.อีเซ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม
โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายการโต๊ะประชุมโล่ง
จำนวน 4 ตัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการโต๊ะประชุมโล่ง เป็นเงิน 11,200 บาท เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นให้ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชี้แจงต่อสภาฯครับ

จำเอกประชาติป ถาวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม
โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

รายการโต๊ะประชุมโล่ง จำนวน 4 ตัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะประชุมโล่ง เป็นเงิน 11,200 บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
-ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3ว6085 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

แผนงาน บริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะประชุมโล่ง
จำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 11,200 บาท

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายเงิน
ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล จำนวน 11,200 บาท

รวมโอนลด จำนวน 11,200 บาท เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ตามรายละเอียดที่ทางฝ่ายบริหาร ชี้แจงให้สภาทราบมีท่านใดจะเสนอหรือซักถามเชิญครับ
ปรายได้เลยครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ขณะนี้ในห้องประชุมมีท่านสมาชิกจำนวน 12 ท่าน และไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
และสอบถามแล้ว ผมปิดการอภิปรายและต่อไปจะขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายการเพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมโล่ง
จำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 11,200 บาท ยกมือครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกในสภา 12 ท่าน เห็นชอบจัดซื้อจัดซื้อโต๊ะประชุมโล่ง จำนวน 4 ตัว
เป็นเงิน 11,200 บาท

เห็นชอบ 11 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง

5.4.2 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโต๊ะประชุมตัวต่อโค้ง จำนวน 2 ตัว
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการโต๊ะประชุมตัวต่อโค้ง เป็นเงิน 6,800 บาท

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ ครับ

นายสุวรรณ โสตา
นายก อบต.อีเซ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายการโต๊ะประชุมตัวต่อโค้ง จำนวน 2 ตัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะประชุมตัวต่อโค้ง เป็นเงิน 6,800 บาท เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง

ต่อสภาฯ ครับ

จำเอกประชาติป ถาวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม
โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโต๊ะประชุมตัวต่อโค้ง จำนวน 2 ตัว
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการโต๊ะประชุมตัวต่อโค้ง เป็นเงิน 6,800 บาท

เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน

โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ตามรายละเอียดที่ทางฝ่ายบริหาร ชี้แจงให้สภาฯทราบมีท่านใดจะเสนอหรือซักถามเชิญครับ
ปรายได้เลยครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ขณะนี้ในท้องประชุมมีท่านสมาชิกจำนวน 12 ท่าน และไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
และสอบถามแล้ว ผมปิดการอภิปรายและต่อไปจะขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
โต๊ะประชุมตัวต่อโค้ง จำนวน 2 ตัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะประชุมตัวต่อโค้ง เป็นเงิน 6,800 บาท ยกมือครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกในสภา 12 ท่าน เห็นชอบจัดซื้อจัดซื้อโต๊ะประชุมตัวต่อโค้ง เป็นเงิน 6,800 บาท

เห็นชอบ	11 เสียง
ไม่เห็นชอบ	- เสียง
งดออกเสียง	1 เสียง

5.4.3 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโทรศัพท์ (สำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ
โทรศัพท์ (สำนักงาน) เป็นเงิน 3,400 บาท

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ ครับ

นายสุวรรณ โสดา
นายก อบต.อีเซ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
โทรศัพท์ (สำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโทรศัพท์ (สำนักงาน) เป็นเงิน 3,400 บาท
เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง
ต่อสภาฯครับ

จำเอกประชาธิปไตย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม
โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโทรศัพท์ (สำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ
โทรศัพท์ (สำนักงาน) เป็นเงิน 3,400 บาท

เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ตามรายละเอียดที่ทางฝ่ายบริหาร ชี้แจงให้สภาทราบมีท่านใดจะเสนอหรือซักถามเชิญครับ
ปรายได้เลยครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ขณะนี้ในท้องประชุมมีท่านสมาชิกจำนวน 12 ท่าน และไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
และสอบถามแล้ว ผมปิดการอภิปรายและต่อไปจะขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ รายการ
โทรศัพท์ (สำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโทรศัพท์ (สำนักงาน) เป็นเงิน 3,400 บาท ยกมือครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกในสภา 12 ท่าน เห็นชอบรายการโทรศัพท์ (สำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโทรศัพท์
(สำนักงาน) เป็นเงิน 3,400 บาท

เห็นชอบ	11	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง

5.4.4 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะ
ทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต เป็นเงิน 8,500 บาท

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ ครับ

นายสุวรรณ โสตา
นายก อบต.อีเซ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต เป็นเงิน 8,500 บาท

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

-ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ตามรายละเอียดที่ทางฝ่ายบริหาร ชี้แจงให้สภาฯทราบมีท่านใดจะเสนอหรือซักถามเชิญครับ
ปรายได้เลยครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ขณะนี้ในท้องประชุมมีท่านสมาชิกจำนวน 12 ท่าน และไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายและสอบถามแล้ว ผมปิดการอภิปรายและต่อไปจะขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต เป็นเงิน 8,500 บาท ยกมือครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกในสภา 12 ท่าน เห็นชอบรายการโตะทำงานหลักขนาด 5 ฟุต เป็นเงิน 8,500 บาท

เห็นชอบ	11 เสียง
ไม่เห็นชอบ	- เสียง
งดออกเสียง	1 เสียง

5.4.5 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการเก้าอี้ทำงาน (หลังตาข่าย) จำนวน 1 ตัว
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้
ทำงาน (หลังตาข่าย) เป็นเงิน 2,800 บาท.

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ ครับ

นายสุวรรณ โสตา
นายก อบต.อีเซ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
เก้าอี้ทำงาน (หลังตาข่าย) จำนวน 1 ตัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงาน (หลังตาข่าย) เป็นเงิน 2,800 บาท.

-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

-ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ตามรายละเอียดที่ทางฝ่ายบริหาร ชี้แจงให้สภาทราบมีท่านใดจะเสนอหรือซักถามเชิญครับ
ปรายได้เลยครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ขณะนี้ในท้องประชุมมีท่านสมาชิกจำนวน 12 ท่าน และไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
และสอบถามแล้ว ผมปิดการอภิปรายและต่อไปจะขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงาน (หลังตา
ข่าย) เป็นเงิน 2,800 บาท. ยกมือครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกในสภา 12 ท่าน เห็นชอบรายการเก้าอี้ทำงาน (หลังตาข่าย) เป็นเงิน 2,800 บาท.

เห็นชอบ 11 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง

5.4.6 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการเก้าอี้รวม จำนวน 30 ตัว ราคาตัวละ 650 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการเก้าอี้รวม เป็นเงิน 19,500 บาท

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ ครับ

นายสุวรรณ โสดา
นายก อบต.อีเซ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

รายการเก้าอี้รวม จำนวน 30 ตัว ราคาตัวละ 650 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้รวม เป็นเงิน 19,500 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ตามรายละเอียดที่ทางฝ่ายบริหาร ชี้แจงให้สภาทราบมีท่านใดจะเสนอหรือซักถามเชิญครับ
ปรายได้เลยครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ขณะนี้ในท้องประชุมมีท่านสมาชิกจำนวน 12 ท่าน และไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
และสอบถามแล้ว ผมปิดการอภิปรายและต่อไปจะขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้รวม จำนวน 30 ตัว
ราคาตัวละ 650 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน รายการเก้าอี้รวม เป็นเงิน 19,500 บาท ยกมือครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกในสภา 12 ท่าน เห็นชอบรายการเก้าอี้รวม จำนวน 30 ตัว ราคาตัวละ 650 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการเก้าอี้รวม เป็นเงิน 19,500 บาท

เห็นชอบ	11 เสียง
ไม่เห็นชอบ	- เสียง
งดออกเสียง	1 เสียง

5.4.7 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ รายการจอแสดงภาพ เป็นเงิน 3,500 บาท

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ ครับ

นายสุวรรณ โสตา
นายก อบต.อีเซ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอแสดงภาพ เป็นเงิน 3,500 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ตามรายละเอียดที่ทางฝ่ายบริหาร ชี้แจงให้สภาฯทราบมีท่านใดจะเสนอหรือซักถามเชิญครับ
ปรายได้เลยครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ขณะนี้ในห้องประชุมฯมีท่านสมาชิกจำนวน 12 ท่าน และไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายและสอบถามแล้ว ผมปิดการอภิปรายและต่อไปจะขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอแสดงภาพ เป็นเงิน 3,500 บาท ยกมือครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกฯในสภา 12 ท่าน เห็นชอบรายการจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอแสดงภาพ เป็นเงิน 3,500 บาท

เห็นชอบ 11 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง

5.4.8 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการเก้าอี้ทำงาน (หลังตาข่าย) จำนวน 1 ตัว แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงาน (หลังตาข่าย) เป็นเงิน 2,800 บาท

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ ครับ

นายสุวรรณ โสดา
นายก อบต.อีเซ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการเก้าอี้ทำงาน (หลังตาข่าย) จำนวน 1 ตัว แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงาน (หลังตาข่าย) เป็นเงิน 2,800 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ตามรายละเอียดที่ทางฝ่ายบริหาร ชี้แจงให้สภาทราบมีท่านใดจะเสนอหรือซักถามเชิญครับ
ปรายได้เลยครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ขณะนี้ในท้องประชุมมีท่านสมาชิกจำนวน 12 ท่าน และไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายและสอบถามแล้ว ผมปิดการอภิปรายและต่อไปจะขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการเก้าอี้ทำงาน (หลังตาข่าย) จำนวน 1 ตัว แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงาน (หลังตาข่าย) เป็นเงิน 2,800 บาท ยกมือครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกในสภา 12 ท่าน เห็นชอบรายการเก้าอี้ทำงาน (หลังตาข่าย) จำนวน 1 ตัว แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงาน (หลังตาข่าย) เป็นเงิน 2,800 บาท

เห็นชอบ	11	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง

5.4.9 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะสำนักงาน เป็นเงิน 2,500 บาท

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ ครับ

นายสุวรรณ โสตา
นายก อบต.อีเซ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด
ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะสำนักงาน เป็นเงิน 2,500 บาท
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๖๔
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ตามรายละเอียดที่ทางฝ่ายบริหาร ชี้แจงให้สภาฯทราบมีท่านใดจะเสนอหรือซักถามเชิญครับ
ปรายได้เลยครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ขณะนี้ในห้องประชุมฯมีท่านสมาชิกจำนวน 12 ท่าน และไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
และสอบถามแล้ว ผมปิดการอภิปรายและต่อไปจะขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
โต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะสำนักงาน เป็นเงิน 2,500 บาท
ยกมือครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกในสภา 12 ท่าน เห็นชอบรายการโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะสำนักงาน เป็นเงิน 2,500 บาท

เห็นชอบ	11	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

นายเบ้า อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ท่านผู้เข้าประชุมและท่านผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ

นางพนมพร ดีใจ
ส.อบต.หมู่ที่ 1

เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารทุกท่าน ดิฉันนางพนมพร ดีใจ ส.อบต.หมู่ที่ 1
สอบถามเรื่องประปา สามารถใช้ได้วันไหนคะ และขอขอบคุณทางฝ่ายสภา ฝ่ายบริหารที่มี
งบประมาณลงพัฒนาตำบลอีเซ ทั้ง 12 หมู่บ้าน

นายสมปอง พงษาปาน
ส.อบต.หมู่ที่ 2

เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร ผมนายสมปอง พงษาปาน ส.อบต.หมู่ที่ 2
.เรื่องคลองส่งน้ำตรงสามแยกไปบ้านพระไปบ้านแสงอยากให้มีประตูเปิดปิด
และคลองส่งน้ำตรงเส้นโค้งทิศตะวันตกบ้านพระที่เป็นท่อลอดควรจะมีที่กั้นเพื่อป้องกัน
อันตราย

นายนิรันดร์ ภูมิลา
รองประธาน อบต.อีเซ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมไม่ว่าจะเป็นโครงการวางท่อ หรือถนน อยากให้เข้าดำเนินการ
ก่อนที่พี่น้องประชาชนตำบลอีเซจะลงทำนาเพราะใกล้จะถึงฤดูการหว่านข้าวแล้ว

นายเทวา บัวศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 4

เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารทุกท่าน เพื่อนสมาชิกทุกคน ผมนายเทวา บัวศรี ส.อบต.
หมู่ที่ 4
-ไฟฟ้าถนนในหมู่บ้านชำรุดหลายจุด

นายก่าน เศรษฐศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 5

เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารทุกท่าน ผมนายก่าน เศรษฐศรี ส.อบต.หมู่ที่ 5
สระน้ำหนองผือ เป็นสระน้ำที่ใช้ร่วมกัน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และช่วงนี้ วัชพืชในน้ำเริ่มมี
อีกแล้ว และได้คุยกับทางชาวบ้านว่าจะร่วมกันทำความสะอาดในวันเสาร์ที่จะถึงเชิญร่วม
กิจกรรมด้วยกันครับ และอีกเรื่องคือไฟส่องสว่างทางทิศตะวันตกหมู่บ้านไปป่าช้า เส้นนั้นจะ
มีตุ๊กตาเป็นไปได้เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างอีก 2 จุด ครับ

- นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ
- เรียนฝ่ายบริหารทุกท่าน
- กระจกทางโค้งในหมู่บ้านชำรุดให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบให้ด้วยครับ
 - น้ำในหนองหนักที่ใช้เป็นประปาในการอุปโภคของพี่น้อง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 ลดลงให้ทางฝ่ายบริหารดำเนินการสูบน้ำเติมให้ด้วยครับ
- นายอภิรักษ์ ชัยศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภา เลขานุการสภา ฝ่ายบริหารทุกท่าน
ผมนายอภิรักษ์ ชัยศรี ส.อบต.หมู่ที่ 7
- ถนนสายน้อยดงเมืองไปบ้านหนองฮูที่จะดำเนินการใหม่ให้ฝ่ายบริหารเข้าไปดูด้วยครับ
 - อยากให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตรงสามแยกเอกมัยไปทางบ้านพระหมู่ที่ 2
- นายดาวิน อินตะนัย
ส.อบต.หมู่ที่ 10
- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ท่านฝ่ายบริหาร ทุกท่าน ผมนายดาวิน อินตะนัย
ส.อบต. หมู่ที่ 10 ขอขอบคุณทาง อบต.อีเซ ได้ดำเนินการทำถนนหินคลุกทำให้การสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น
- นายถาวร แพงยา
ส.อบต.หมู่ที่ 12
- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ท่านฝ่ายบริหาร ทุกท่าน ผมนายถาวร แพงยา
ส.อบต. หมู่ที่ 12 ในส่วนของหมู่ที่ 12
- สืบเนื่องมาจากงานประเพณีลุ่มน้ำห้วยทับทันให้ฝ่ายจัดงานสรุปรายงานด้วยครับ
 - เรื่องท่อน้ำประปาที่รั่วให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด้วยครับ
 - ไฟฟ้าส่องสว่างไปถึงสามแยกบ้านโนนอยากให้มีจุดนั้นครับ
 - ถนนคอนกรีตขึ้นไปหาสามแยกก็ได้คุยกับเลขานุการท่านนายกว่าการวางท่อลอดทางที่ในแบบแปลนอยู่ที่ 10 ท่อน จุดที่จะวางท่อ ก็จะเป็นระหว่างสระประปากับสระท่านเลขาตรงจุดนั้นก็ทำได้เพราะว่าถ้าในประปาล้นก็จะมาที่บ่อของท่านและก็จะลงสู่ทุ่งนา
 - น้ำที่ออกจากสถานีสูบน้ำบ้านหนองฮูลงบ่อพอเปิดมาจะรั่วอยู่ตรงนาท่านปุพิรมภ์ เหมือนปิดไม่อยู่อยากเสนอให้มีประตูเปิดปิดตรงทิศเหนือถนนดำเพื่อเป็นประโยชน์ที่จะต่อไปวัดบ้านน้อยดงเมือง
- นายสุวรรณ โสดา
นายก อบต.อีเซ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมและเป็นหูเป็นตา ร่วมกันแก้ปัญหาตำบลอีเซของเรา ขออนุญาตตอบคำถามไปหมู่บ้านนะครับ
- ที่สอบถามเรื่องบ่อกั้นค้ำจะได้ใช้ตอนไหน จริงๆแล้วเราพร้อมใช้มานานและตรงนั้นเป็นระบบประปาหมู่บ้านอยู่ ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และเปิดใช้แล้วพักหนึ่งว่าค่าไฟฟ้าเยอะ และไฟฟ้าดก และได้ดำเนินการแก้ไขให้มีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อที่จะเข้าไปติดตั้งหม้อไฟฟ้าเรียบร้อย ให้ประสานไปทางคณะกรรมการหมู่บ้านเลยนะครับ

- เรื่องคลองส่งน้ำที่ตลอดคงเกิดจากการผูกพรอให้เก็บเกี่ยวเสร็จจะให้ทางช่างลงสำรวจนะครับ
- ท่อส่งน้ำที่หมู่ที่ 3 กังวนให้ดำเนินการก่อนพี่น้องท่านจะพยายามเร่งในส่วนของทั้งท่อและถนน
- เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างก็ยอมรับว่าทั้งดูและทั้งติดตั้งเพิ่มเติมและการซ่อมบำรุงทั้ง 12 หมู่บ้าน และกิจกรรมในพื้นที่ก็เยะก็จะพยายามให้ดำเนินการโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัย
- เรื่องการทำความสะอาดหนองผือก็จะให้ทีมงานลงช่วย
- กระจกโค้งก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงทุกจุดแล้วอยู่ในช่วงดำเนินการการแก้ปัญหาแบบถาวรคือการติดตั้งกล้อง CCTV อยู่ระหว่างของงบประมาณ
- ถนนซอยปู่โสภา จะให้ช่างลงไปสำรวจและประมาณการเพื่อดำเนินการ
- ท่อน้ำที่จะข้ามถนนจะดูอีกที
- ค่าใช้จ่ายประเพณีลุ่มน้ำห้วยทับทันและกีฬาปีใหม่ ยังไงจะให้สรุปให้อีกที

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบัว อนันตศิลป์
ประธานสภา อบต.อีเซ

ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดนำเสนออีก ข้าพเจ้าขอเลิกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ



ผู้จดยางงานการประชุม

(นายถาวร พงษ์ยา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอีเซ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายกำน ศรขศรี)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสมชาย ไชยบุตร)

สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 8

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายบุญเลิศ สมบัติ)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลอีเซ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567.

ลงชื่อ


(นาย बै้า อนันตศิลป์)

ประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ